

Miền là anh chị em gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, một lòng phục vụ quyền lợi của nhân dân, thì nhân dân nhất định cũng một lòng ủng hộ và giúp đỡ anh chị em về mọi mặt.

5) Công tác quản lý cán bộ xã :

Để thực hiện tốt những chủ trương, chính sách trên đây, cần tăng cường công tác quản lý cán bộ xã nhằm theo dõi, tìm hiểu, nắm tình hình cán bộ xã về các mặt. Căn cứ vào tình hình tổ chức và khả năng quản lý cán bộ hiện nay, việc quản lý cán bộ xã quy định như sau :

— Các cán bộ chủ chốt ở xã do Ủy ban Hành chính tỉnh quản lý.

— Các cán bộ khác ở xã do Ủy ban Hành chính huyện quản lý.

— Các ngành chuyên môn ở tỉnh và huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban Hành chính tỉnh và huyện quản lý cán bộ xã thuộc ngành mình.

★

Trên đây, Thủ tướng phủ quy định một số chủ trương, chính sách đối với cán bộ xã và công tác ở xã. Các Bộ, các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh cần nghiên cứu các chủ trương, chính sách ấy và hướng dẫn việc thực hiện. Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện toàn bộ chủ trương chính sách này.

Hà-nội ngày 10 tháng 12 năm 1958

Thủ tướng Chính phủ

PHẠM VĂN ĐỒNG

NGHỊ ĐỊNH số 003-TTg ngày 7-1-1959 ấn định ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ sắc luật số 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 về bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp ;

Căn cứ thông tư số 535-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1958 về lãnh đạo bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ ;

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. — Nay ấn định ngày bầu cử :

— Hội đồng nhân dân các tỉnh : Thanh-hóa, Nghệ-an, Hà-tĩnh, Quảng-bình, Nam-định, Hà-đồng, Sơn-tây, Hà-nam, Ninh-bình, Thái-bình,

Hưng-yên, Hải-dương, Kiến-an, Phú-thọ, Bắc-ninh, Bắc-giang, Vĩnh-phúc, khu Hồng-quảng và khu vực Vĩnh-linh vào ngày 22 tháng 3 năm 1959 ;

— Hội đồng nhân dân các tỉnh ở các khu vực tự trị và miền núi : Lào-cai, Yên-bái, Hà-giang, Tuyên-quang, Bắc-cạn, Cao-bằng, Lạng-sơn, Thái-nguyên, Hải-ninh, Hòa-bình vào ngày 1 tháng 5 năm 1959.

Điều 2. — Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt bắc, Ủy ban Hành chính khu Hồng quảng, Ủy ban Hành chính các tỉnh và Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh-linh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Hà-nội ngày 7 tháng 1 năm 1959

Thủ tướng Chính phủ

PHẠM VĂN ĐỒNG

THÔNG TƯ số 006-TTg ngày 10-1-1959 về việc săn sóc cán bộ xã khi ốm đau, sinh đẻ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kinh gửi : Các Ủy ban Hành chính khu Tự trị Thái - Mèo, Việt - bắc, khu Hồng quảng, các thành phố, các tỉnh và khu vực Vĩnh-linh.

Việc săn sóc sức khỏe của cán bộ xã cần được chú ý về hai mặt :

— Vận động nhân dân thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ xã một cách thiết thực và phải coi công tác này là chủ yếu.

— Nhắc nhở các bệnh viện, bệnh xá cần chú ý phục vụ cán bộ xã khi ốm đau, sinh đẻ.

Căn cứ vào khả năng hiện nay, Thủ tướng phủ quy định một số điểm cụ thể sau đây về việc săn sóc cán bộ xã khi ốm đau, sinh đẻ :

1) Việc khám bệnh, cho đơn, cho thuốc về nhà điều trị :

Cán bộ xã khi ốm đau đến bệnh viện, bệnh xá được khám bệnh tại các phòng khám cán bộ và tùy theo bệnh tình được cấp thuốc hoặc cho đơn về nhà điều trị. Số thuốc cấp cho mỗi người dựa theo thể lệ chung đã quy định ; mỗi lần có thể xét cấp một số thuốc dùng trong một thời gian nhất định để tránh sự đi lại hàng ngày phiền phức cho cán bộ xã. Trường hợp cho đơn thì cán bộ phải tự lo liệu tiền mua thuốc.

Các Phòng Y tế huyện, châu cần chuẩn bị sẵn một số thuốc cần thiết để cấp cho cán bộ xã trong trường hợp họ mắc bệnh thông thường chưa cần đến điều trị ở bệnh viện, bệnh xá.

2) Việc nằm điều trị ở các bệnh viện, bệnh xá:

— Về điều kiện nằm ở bệnh viện, bệnh xá: Tùy theo tình hình bệnh và khả năng của bệnh viện, bệnh xá, cán bộ xã có thể được nằm điều trị ở các bệnh viện, bệnh xá địa phương hoặc các bệnh viện nhân dân do trung ương quản lý.

Các bệnh viện, bệnh xá cần đặc biệt chú ý thu nhận bệnh nhân là cán bộ xã, cố gắng thu xếp chỗ nằm cho anh chị em đó trong trường hợp cần nằm điều trị tại các bệnh viện, bệnh xá.

— Về thuốc men: Tùy theo bệnh nặng, nhẹ và yêu cầu về thuốc men mà cấp phát thuốc cho cán bộ xã.

— Về bồi dưỡng: Trường hợp cán bộ ốm nặng thì được xét cấp bồi dưỡng thêm ngoài mức ăn hàng ngày. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, mức bồi dưỡng cho mỗi người được định từ 400đ đến 600đ một ngày.

— Về ăn: Tùy theo tình hình từng nơi, mức ăn có thể định từ 500đ đến 600đ một ngày.

Cán bộ xã không phải trả các khoản chi về thuốc men, bồi dưỡng trong thời gian nằm điều trị ở bệnh viện, bệnh xá.

Riêng về tiền ăn thì đối với những cán bộ có khả năng phải tự túc, những cán bộ nghèo túng thì được xét cấp tiền ăn theo mức quy định trên.

Đối với cán bộ xã hoạt động ở miền núi thì được miễn hoàn toàn viện phí.

3) Cán bộ sinh đẻ:

— Chị em sinh đẻ được nghỉ hai tháng.

— Chị em đến đẻ ở nhà hộ sinh hoặc bệnh viện công cũng được hưởng các chế độ về thuốc men, bồi dưỡng, ăn uống như cán bộ đau ốm đến chữa bệnh tại bệnh viện, bệnh xá.

4) Thủ tục giới thiệu khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán tiền viện phí:

Cán bộ xã ốm đau đi khám bệnh hoặc đến nằm điều trị tại các bệnh viện, bệnh xá phải có giấy giới thiệu của Ủy ban Hành chính xã.

Trong giấy giới thiệu đi nằm điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, cần ghi rõ hoàn cảnh gia đình cán bộ đó có khả năng hay không đủ khả năng tự túc về tiền ăn.

Căn cứ vào sự nhận xét và đề nghị của Ủy ban Hành chính xã, Ban Quản đốc bệnh viện, bệnh xá hoặc sẽ thu viện phí, hoặc sẽ miễn viện phí cho cán bộ xã, và báo cáo với Ủy ban Hành chính tỉnh.

Những chi phí về thuốc men, bồi dưỡng cho cán bộ xã và tiền ăn cho số cán bộ túng thiếu như đã quy định trên đều do quỹ Tổng dự toán tỉnh thanh toán.

5) Những cán bộ xã được hưởng những điều quy định trong thông tư này:

Những điều quy định trong thông tư này chỉ áp dụng cho các cán bộ hiện đang công tác trong các tổ chức chính quyền và đoàn thể ở xã (các Ủy viên Ủy ban hành chính, các Chi ủy viên Đảng lao động Việt-nam, các Ủy viên Chấp hành các đoàn thể quần chúng, các cán bộ chuyên môn giúp việc Ủy ban Hành chính và chi ủy xã), và không áp dụng cho những cán bộ xã tuy tại chức nhưng nằm im, bỏ việc lâu ngày không hoạt động.

Để việc săn sóc giúp đỡ cán bộ xã khi ốm đau, sinh đẻ được kết quả tốt, các cấp chính quyền địa phương cần chú ý mấy điểm sau đây:

1) Đẩy mạnh việc vận động nhân dân thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ xã khi ốm đau, sinh đẻ, chú ý giúp đỡ trong sản xuất. Cán bộ trên về xã công tác nên chú ý thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ xã ốm đau, sinh đẻ.

2) Làm cho cán bộ xã thấy rõ hoàn cảnh khó khăn của ta hiện nay nên chưa có thể giải quyết được đầy đủ yêu cầu của cán bộ khi ốm đau, mặt khác các cấp chính quyền Khu Tự trị, thành phố, tỉnh, huyện và châu cùng với các cơ quan đoàn thể, cơ quan y tế các cấp nghiên cứu có kế hoạch để đưa dần dần những cán bộ hiện đang đau ốm nặng đến chữa bệnh tại các bệnh viện, bệnh xá tránh đưa dồn một lúc — cần đặc biệt chú ý ưu tiên chữa bệnh cho những cán bộ chủ chốt và những cán bộ có nhiều thành tích chiến đấu trong kháng chiến hoặc trong lao động sản xuất.

3) Nhắc nhở các Đoàn, Đội Y tế lưu động khi về địa phương phục vụ nhân dân, phải chú ý săn sóc sức khỏe cho cán bộ xã.

Luôn luôn nhắc nhở cán bộ, nhân viên công tác y tế tại các Phòng khám bệnh, bệnh viện, bệnh xá chú ý phục vụ cán bộ xã khi cán bộ xã đến khám bệnh, xin thuốc hoặc nằm điều trị tại các bệnh viện, bệnh xá, và cần có thái độ đối xử đúng mức với anh chị em cán bộ xã.

Thông tư này được áp dụng kể từ ngày ban hành.

Trong khi thi hành, các cấp cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả về Thủ tướng phủ và Bộ Nội vụ.

Hà-nội ngày 10 tháng 1 năm 1959

T.L. Thủ Tướng Chính phủ
Phó Chủ nhiệm văn phòng nội chính
Thủ tướng phủ
NGUYỄN VĂN CHI